



NERปักหมุดปี64โตแรง

■ ดันรายได้แตะ2หมื่นล้าน ■ ดีลพันธมิตรขายหุ้นPPเพิ่ม

นิวส์ คอนเน็คท์ - NER ตั้งเป้ารายได้ปี 64แตะ 2 หมื่นล้านบาท กำไรทะลุ 1 พันล้านบาท อีพีกำลังผลิตรวมกว่า 5 แสนตัน/ปี ชุมดีลพันธมิตรขายหุ้น PP กว่า 154 ล้านหุ้น อัดงบลงทุน 220 ล้านบาท ผลิตสินค้าไฮมาส์จีนบุกแดนจิงโจ้

นายชววิทย์ จิ่งธนสมบุญรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์เทอัส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 64 จะเติบโตอยู่ที่ 20,000 ล้านบาท และกำไรสุทธิคาดเติบโตมากกว่า 1,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทยังมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับบริษัทเตรียมขยายกำลังการผลิตในโรงงานใหม่เพิ่มขึ้น โดยตั้งงบลงทุนในปี 64 ประมาณ 60 ล้านบาท เพื่อใช้ในการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตในโรงงานแห่งใหม่เพิ่มขึ้นอีก 30% จากเดิมอยู่ที่ 172,700 ตันต่อปี คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 4/63 ส่งผลให้กำลังการผลิตรวมทั้งสองโรงงานมากกว่า 500,000 ตันต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 400,000 ตันต่อปี

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



ชววิทย์
จิ่งธนสมบุญรณ์

KTCรับรูดปรืดพลาดเป้า

เร่งตัดขายหุ้น-กดNPLต่ำ5%

นิวส์ คอนเน็คท์ - KTC เผยหนี้เสียปีนี้คาดอยู่ระดับ 4-5% หลังผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นชอบตัดขายหุ้นสูญ รับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรปีนี้อาจพลาดเป้า ผลกระทบโควิด-19 นายระเชียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC เปิดเผยว่า

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

PTGหนุนบริษัทลูก

ระดมทุนตลาดหุ้น

ยอดขายน้ำมันยังโต

นิวส์ คอนเน็คท์ - PTG ประเมินยอดขายน้ำมันครึ่งปีหลังดีขึ้น มองทั้งปีเติบโต 6-10% เดินหน้าขยายธุรกิจตามแผน ดันบริษัทลูกเข้าตลาดหุ้นเสริมแกร่ง

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

WPต้อนรับนักวิเคราะห์...



คุณนพวงศ โอมาริกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงินและบริหารองค์กร บมจ.ดับบลิวพี เอนเนอร์ยี (WP) ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของไทย ในโอกาสเข้ารับฟังข้อมูล ผลประกอบการไตรมาส 2/63 และแผนดำเนินธุรกิจในอนาคต





ประจำวันที 14 กันยายน 2563

www.newsconnect.com

NER

รวมถึงอยู่ระหว่างเตรียมการลงทุนโรงงานผลิตแผ่นปูนอนสำหรับสัตว์ ด้วยงบลงทุนราว 220 ล้านบาท โดยจะมีกำลังการผลิตราว 1.5 ล้านแผ่นต่อปี ซึ่งบริษัทมีแผนจะบุกตลาดที่ประเทศออสเตรเลียเป็นหลัก เนื่องจากมีจำนวนโคนมกว่า 300 ล้านตัว เทียบกับในประเทศไทยมีการเลี้ยงโคนมจำนวน 750,000 ตัว รวมถึงประเทศไทยมีข้อตกลงด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ โดยบริษัทตั้งเป้าจะมียอดขายอย่างน้อย 1 ล้านแผ่น ในปี 65

ขณะเดียวกัน บริษัทอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่นและจีน โดยจะเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP) จำนวน 154 ล้านหุ้น เพื่อขยายการเติบโตในอนาคต รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

ซึ่งช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการขายหุ้นให้กับ Daiwa Fund Consulting Co.Ltd. นักลงทุนสถาบันจากประเทศญี่ปุ่น ต้องการที่จะซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวทั้งหมด แต่บริษัทมองว่าเป็นความเสี่ยงในการเข้าถือหุ้นจำนวนมากจนเกินไป จึงมองหาพันธมิตรที่จะช่วยให้กิจการมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในไตรมาส 4/63

สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/63 คาดว่ารายได้จะทำสถิติสูงสุดในปีนี้ เนื่องจากกำลังการผลิตใหม่ที่เข้ามารวม 172,800 ตันปี ซึ่งบริษัทได้ขายสินค้าล่วงหน้าไปแล้วเกือบทั้งหมด รวมทั้งมีราคาที่สูง หลังจากราคายางเริ่มมีเสถียรภาพที่ดีขึ้น จากมาตรการสนับสนุนของรัฐบาล คาดว่าราคายางจะไม่ต่ำกว่า 50 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 55 บาทต่อกิโลกรัม ●

KTC

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ลูกค้าได้รับผลกระทบ โดยปัจจุบันมีลูกค้าเข้ามาขอปรับลดดอกเบี้ย รวมถึงการขยายเวลาการผ่อนชำระออกไป ซึ่งมีจำนวนกว่า 7,000 ราย และในจำนวนดังกล่าวมีอัตราการผิดนัดชำระประมาณ 2%



PTG

เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่าแนวโน้มราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในครึ่งปีหลังมองว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่ และภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวอยู่ ดังนั้น คาดว่าราคาน้ำมันคงไม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนัก

ขณะที่ยอดขายน้ำมันของ PTG ในครึ่งปีหลังคาดว่าจะดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก หลังจากที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายสาขาดีขึ้นหลังรัฐบาลผ่อนคลายนโยบายการล็อกดาวน์ โดยปริมาณการจำหน่ายน้ำมันของ PTG ครึ่งปีหลังคาดว่าจะเติบโต 8-12% จากปีก่อน และคาดหวังปีเติบโต 6-10% จากเดิมคาดโต 10-12% ขณะที่ค่าการตลาดถึงสิ้นปี คาดว่าจะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 1.90 บาทต่อลิตร "บริษัทฯ ยังคงเป้าการขยายสาขาของสถานีบริการน้ำมันและแก๊สแอลพีจี 50-100 สาขา

ให้เป็น 2,100 สาขา และขยายสาขาธุรกิจ Non-Oil อีกประมาณ 100 สาขา ให้เป็น 700 สาขา ภายในปี 2563 นี้ โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนโดยประมาณ 3,000 -3,500 ล้านบาท" นายพิทักษ์ กล่าว

ล่าสุด บริษัทมีสาขาในเครือรวมทั้งสิ้น 2,064 สาขา แบ่งเป็น สถานีให้บริการน้ำมัน 1,900 สาขา, LPG&MAX จำนวน 230 สาขา และ Non-oil จำนวน 700 สาขา ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายสาขาทั้ง oil และ Non-oil อย่างต่อเนื่อง โดย PTG ยังคงเป้าการขยายสาขาของสถานีบริการน้ำมันและแก๊สแอลพีจีที่ 50-100 สาขา การขยายสาขาธุรกิจ Non-Oil 100 สาขา โดยตั้งงบประมาณการลงทุนอยู่ที่ 3,000 - 3,500 ล้านบาท

สำหรับการนำบริษัทถูกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ในปี 2565 คาดว่าจะนำธุรกิจแก๊ส LPG และปาล์มคอมเพล็กซ์เข้าจดทะเบียนได้ ส่วนธุรกิจกาแฟและAutobacs น่าจะประมาณปี 2567 ●



ระเทียร
ศรีมิ่งคณ

อย่างไรก็ตาม อัตราการผิดนัดชำระที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. และ พ.ค. จนถึงปัจจุบันถือว่ากลับมาอยู่ในระดับที่ปกติก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นการสะท้อนว่าคุณภาพพอร์ตลูกค้าของบริษัทอยู่ในระดับที่ดี

ขณะที่นายชุตติเดช ชยุติ รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ KTC เปิดเผยว่า แนวโน้มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของปีนี้คาดว่าจะลงมาอยู่ที่ 4-5% ซึ่งถือว่าดีกว่าที่คาดไว้เดิมที่ 6% โดยสิ้นไตรมาส 2/63 ระดับ NPL อยู่ที่ 6.6% หลังจากผู้ตรวจสอบบัญชีได้เห็นชอบให้บริษัทสามารถตัดจำหน่ายหนี้สูญได้เร็วขึ้น ซึ่งในไตรมาส 3/63 จะเห็น NPL ลดลงจากไตรมาส 2/63 ทั้งนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบต่อลูกค้าหลายประเภท โดยเฉพาะบัตรเครดิตในกลุ่มท่องเที่ยวและสายการบินซึ่งบริษัทฯ ยามทำให้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตปีนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมากที่สุด แต่ยอมรับว่ามีโอกาสเติบโตไม่ถึงเป้าที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 15% ขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคล ยังพยายามคงเป้าพอร์ตเติบโตที่ 10% ●



พลังงานทำแผนพีดีพี2022ปลายปี

นิวส์ คอนเน็คท์ - พลังงานเตรียมจัดทำแผนพีดีพี 2022 (ฉบับใหม่) ช่วงปลายปีนี้ เผยโรงไฟฟ้าใหม่โควิดฯ กฟผ. ส่อหลุดจากแผนราว 2,000 เมกะวัตต์ เหตุโควิดฯ คุมยอดใช้ไฟ แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ฉบับใหม่นั้น เบื้องต้น นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มีความเห็นว่า ควรจะดำเนินการในช่วงปลายปี 63

เนื่องจากต้องการให้เห็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผ่านไปยังผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ให้ชัดเจนก่อน เพราะความต้องการใช้พลังงาน และไฟฟ้าจะลดลงตาม GDP และการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ จะดำเนินการภายใต้ชื่อ "แผน PDP 2022" เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ทั้งนี้ จากผลสำรวจผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เบื้องต้นสถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศในปี 63 คาดว่าจะลดลง 5.3% ภายใต้สมมติฐานสศช. คาดว่า GDP จะปรับลดลงในช่วงติดลบ 5% ขณะที่ความ



ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าคาดว่าจะปรับลดลงราว 3%

ส่วนปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศไทยปัจจุบันอยู่ระดับสูงราว 40% ของกำลังผลิตไฟฟ้ารวม ซึ่งในส่วนี้กระทรวงพลังงานกำลังมีแผนจะลดปริมาณสำรองไฟฟ้าให้ลงไปอยู่ในระดับ 30%

ดังนั้นการจัดทำแผน PDP 2022 อาจจะต้องเลื่อนแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้าระบบในช่วง 5 ปีนี้ออกไป โดยในส่วนของ

โรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในแผน PDP 2018 จะหายไปประมาณ 2-3 โรง หรือราว 2,000 เมกะวัตต์ที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปี (2563-2568) ที่ยังไม่มีการลงทุนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) อาจจะต้องถูกเลื่อนกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ออกไปก่อน เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่หมดอายุของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ภาพข่าว



PRAPAT ไรตโซว์นักลงทุน จ.ราชบุรี

นายสืบพงศ์ เกตุคุณิ รองประธานกรรมการบริษัทและผู้ก่อตั้ง นายวิระพงศ์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารบริษัท ฟิรพัฒน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนจังหวัดราชบุรี โดย PRAPAT จะเสนอขายหุ้นจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

“วัน ออริจิ้น” ชวนใช้สิทธิ์

บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด ชวนทุกคนท่องเที่ยวและร่วมใช้สิทธิ์โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” กับโรงแรมในเครือ 2 โครงการ 2 ทำเล ทองหล่อ-ศรีราชา โดยมอบส่วนลด 40% สำหรับแพ็คเกจที่พักรวมอาหารเช้า เริ่มต้นจากโรงแรมสเตย์บริดจ์ สวิต กรุงเทพ ทองหล่อ เริ่มต้นเพียง 1,373 บาทต่อคืน และโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวิตส์ ศรีราชา-แหลมฉบัง เริ่มต้นเพียง 899 บาท สนใจสำรองห้องพักหลังได้รับสิทธิ์ยืนยัน ตั้งแต่วันที่-31 ต.ค.นี้

